

(KHÓA 3)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28/01/1989

NGHỊ QUYẾT

Về kế hoạch kinh tế-xã hội năm 1989

HĐND THÀNH PHỐ (KHÓA 3) TẠI KỲ HỌP 15

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội năm 1988 và dự án kế hoạch kinh tế-xã hội của thành phố năm 1989; ý kiến thuyết trình của Ban Kế hoạch-ngân sách và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội của thành phố năm 1988.

II. Thông qua kế hoạch kinh tế-xã hội năm 1989 của thành phố Hồ Chí Minh với các nhiệm vụ chủ yếu sau đây :

1/ Phân đấu thực hiện giá trị sản lượng công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố tăng 15% so với năm 1988.

Tích cực thực hiện các chương trình kinh tế-xã hội của thành phố. Triển khai nhanh việc thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về đổi mới cơ chế quản lý, giải phóng sức sản xuất khai thác tốt tiềm năng của các thành phần kinh tế, tăng sản phẩm cho xã hội. Mở rộng quyền chủ động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị quốc doanh, xóa bao cấp, chú trọng giải quyết vốn, nguyên liệu, vật tư, đầu tư khoa học kỹ thuật, nhằm tăng năng lực sản xuất, tăng năng suất, chất lượng, tiết kiệm và làm ăn có hiệu quả, tăng tích lũy ngân sách. Đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, cần tháo gỡ các ràng buộc về thủ tục, thuế khóa..., hỗ trợ giải quyết nguyên vật liệu, điện để phát triển sản xuất có hiệu quả, tăng thu nộp ngân sách Nhà nước.

2/ Tổ chức lại các hoạt động khoa học kỹ thuật gắn với sản xuất và đời sống. Thực hiện nguyên tắc lấy thu bù chi, bỏ cách bao cấp kinh phí nghiên cứu khoa học ; tập trung nghiên cứu ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật để tăng năng lực sản xuất với chất lượng và hiệu quả cao ; nghiên cứu các biện pháp đổi mới trong công tác quản lý, các biện pháp bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe.

3/ Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ xây dựng vành đai thực phẩm, ổn định vùng trồng cây công nghiệp (thuốc lá, đậu phộng, mía), tập trung các nguồn vốn đầu tư sản xuất cây con xuất khẩu (rau quả, thom, tôm, vịt, heo) chăm sóc, khai thác tốt diện tích rừng đã trồng. Phát triển nuôi trồng và đánh bắt thủy sản. Phân đầu thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu : sản lượng lương thực 250.000 tấn, rau các loại 230.000 tấn, đàn heo 200.000 con.

4/ Sắp xếp hợp lý các phương thức vận tải, tận dụng được lực lượng phương tiện, hoàn thành nhiệm vụ vận tải trung ương giao và nhiệm vụ vận tải của thành phố, tập trung hoàn thành các mặt hàng thiết yếu phục vụ kịp thời cho sản xuất, xây dựng, đời sống và đi lại của nhân dân. Tập trung phương tiện cho vận tải công cộng nội thành, bố trí lại luồng tuyến, bố trí lực lượng các thành phần vận tải bảo đảm nhu cầu đi lại của dân được nhanh, tiện lợi, giảm bớt xe 2 và 3 bánh nhất là ở các trục lộ chính. Vận tải quốc doanh không bị lỗ.

5/ Tiếp tục huy động mọi nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Năm 1989 bố trí 105 tỷ đồng (theo giá đầu năm 1989), trong đó vốn tập trung 24,6 tỷ đồng, dành tỷ lệ đầu tư thích đáng cho các ngành giáo dục, y tế ; đầu tư chiều sâu và mở rộng đổi mới kỹ thuật trong sản xuất để nâng chất lượng sản phẩm, tăng tỷ lệ hàng xuất khẩu, tạo cơ sở hoạt động kinh tế đối ngoại. Chú trọng đúng mức công tác xây dựng phục hồi cơ sở hạ tầng, bằng nhiều nguồn vốn, kể cả huy động từ các thành phần ngoài quốc doanh, không để cầu đường tiếp tục xuống cấp. Quản lý chặt công tác xây dựng cơ bản, bảo đảm chất lượng công trình ; giải quyết thủ tục cấp đất chặt chẽ, khắc phục tình trạng dân xây dựng tùy tiện vào diện tích đất Nhà nước đã giải tỏa. Tiếp tục bán nhà Nhà nước quản lý cho cán bộ và nhân dân, vận động nhân dân góp vốn bằng cách trả tiền trước, để xây dựng thêm nhà ở bán rộng rãi cho dân theo giá kinh doanh. Tranh thủ tối đa nguồn vốn nước ngoài, khuyến khích nước ngoài đầu tư 100% tại thành phố, tập trung xây dựng trong năm 1989-1990 chuẩn bị điều kiện vật chất cho kế hoạch 5 năm 1991-1995 và thiết thực kỷ niệm những ngày lễ lớn năm 1990 : 45 năm Quốc khánh, 15 năm giải phóng thành phố, 100 năm ngày sinh Bác Hồ.

6/ Trong lĩnh vực phân phối lưu thông, ngành thương nghiệp phải chuyển biến thật sự, làm được nhiệm vụ là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, phục vụ tốt các mặt hàng thiết yếu cho nhân dân, bảo đảm lượng hàng hóa dự trữ góp phần ổn định thị trường giá cả. Sắp xếp lại mạng lưới kinh doanh thương nghiệp dịch vụ, có phân công huy động các thành phần tham gia, nhưng không mở tràn lan, xóa bỏ tầng nấc trung gian, đảm bảo hàng hóa lưu thông đường thẳng, giảm mạnh phí lưu thông. Tăng cường quản lý Nhà nước bằng những quy định cụ thể, kiểm tra kiểm soát mọi hoạt động mua bán trên địa bàn, nghiêm trị những hành vi đầu cơ buôn lậu, mua bán trái phép (nhất là hàng nước ngoài), gây rối thị trường, bảo đảm chống thất thu thuế, bảo vệ sản xuất nội địa.

7/ Đẩy mạnh các hoạt động kinh tế đối ngoại với hướng nâng cao hiệu quả kinh tế, mở rộng các dịch vụ có thu ngoại tệ mà mũi nhọn là du lịch và các dịch vụ thu ngoại tệ. Chuẩn bị ngay từ bây giờ các điều kiện cần thiết để nhanh chóng đẩy mạnh hoạt động ngành du lịch thành phố, bảo đảm tiếp nhận khoảng 100.000 khách trong “năm du lịch” 1990 và tăng gấp nhiều lần vào những năm 90.

Năm 1989 doanh số ngoại tệ xuất khẩu 310 triệu R-USD, nhập khẩu 220 triệu R-USD.

Bảo đảm trả được nợ trong hạn. Tiến hành xây dựng khu chế xuất của thành phố theo một quy hoạch đồng bộ có hiệu quả kinh tế cao, phù hợp với Luật đầu tư và hấp dẫn được khách nước ngoài. Tiếp tục nghiên cứu xây dựng hoàn chỉnh phương án chiến lược kinh tế đối ngoại, xác lập cơ chế ngoại thương cho thành phố và có kế hoạch đầy đủ và đồng bộ về đào tạo cán bộ nghiệp vụ và quản lý cho ngành kinh tế đối ngoại trong những năm tới.

8/ Tập trung giải quyết có hiệu quả về đời sống và các mặt xã hội, nhanh chóng lập lại trật tự giao thông, văn minh đường phố.

Thực hiện chế độ tiền lương gắn với năng suất lao động với kết quả việc làm. Giao cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo, có kế hoạch điều tiết thu nhập của công nhân viên chức giữa các ngành một cách hợp lý.

Sắp xếp lao động, giải quyết việc làm trong năm 1989 là 105.000 người, gắn với việc mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ. Chú ý giải quyết những vấn đề cấp bách về chính sách xã hội, tập trung thanh toán có trọng điểm các tệ nạn xã hội, nâng cao chất lượng hoạt động trong các ngành văn hóa, thông tin giáo dục, y tế, thể dục thể thao. Tăng thêm kinh phí chăm lo cho thiếu nhi, thiết thực hưởng ứng Năm Trẻ em 1989.

9/ Tiếp tục sắp xếp kiện toàn bộ máy quản lý Nhà nước theo hướng gọn nhẹ, nâng cao tăng được hiệu quả quản lý, chỉ đạo. Trước hết giảm biên chế trong khu vực hành chính sự nghiệp, phân biệt rõ chức năng quản lý Nhà nước các cấp với chức năng quản lý sản xuất kinh doanh của các đơn vị cơ sở. Ủy ban nhân dân thành phố sớm nghiên cứu ban hành cơ chế hoàn chỉnh bảo đảm các đơn vị cơ sở thuộc các thành phần kinh tế đều bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi, mở ra cơ chế cho kinh tế quốc doanh có điều kiện tự chủ, phát huy được vai trò chủ đạo trong các thành phần kinh tế. Tăng cường công tác tài vụ, thống kê bảo đảm tập hợp mọi nguồn thông tin nhanh, chính xác, phục vụ có hiệu quả công tác chỉ đạo. Các đơn vị kinh tế cơ sở phải bảo đảm được yêu cầu bù đủ chi phí, có lãi, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách. Nên mạnh dạn thay đổi cán bộ quản lý kém, hoặc cho đấu thầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ làm ăn thua lỗ.

III. Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Ủy ban nhân dân các cấp, thủ trưởng các sở ngành, các đơn vị cơ sở phải phối hợp chặt chẽ với

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể quần chúng cùng cấp để giáo dục vận động phong trào hành động cách mạng của quần chúng làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước, đồng thời tranh thủ sự tham gia đóng góp ý kiến của các ban chuyên trách Hội đồng nhân dân, Mặt trận và các đoàn thể trong việc nghiên cứu vận dụng chủ trương chính sách có quan hệ đến nghĩa vụ và quyền lợi của các tầng lớp nhân dân.

IV. Các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân có nhiệm vụ giúp Hội đồng nhân dân giám sát chặt chẽ các ngành các cấp nghiêm chỉnh thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch kinh tế-xã hội đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

Hội đồng nhân dân thành phố kêu gọi nhân dân và cán bộ nhân viên, chiến sĩ toàn thành phố hăng hái thi đua lao động sản xuất, tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh tế, thực hành tiết kiệm, kiên quyết đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong kinh tế và xã hội, thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1989 của thành phố.

(Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố (khóa 3) thông qua ngày 28/01/1989 tại kỳ họp 15).-

**T/M CHỦ TỊCH ĐOÀN KỶ HỌP 15
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ (KHÓA 3)
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
(Đã ký)
Phan Văn Khải**